



# ข่าวประจำวัน ทอ.

กองวารสารและสื่อสิ่งพิมพ์(เพื่อพลาง) สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ปีที่ ๖๔ ฉบับที่ ๑๖๖ วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑



พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ รับการเยี่ยมคำนับจาก พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ของกองทัพอากาศ ในโอกาสได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเลื่อนตำแหน่งและ พระราชทานยศสูงขึ้น พร้อมรับนโยบายจาก ผู้บัญชาการทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

## “กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ [www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx](http://www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx)



**พิธีรับมอบเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๖ (CT-4A) หมายเลขกองทัพอากาศ ๒๐/๑๘  
เข้าตั้งแสดง ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ**



พลอากาศเอก พงศธร ไชยเสน ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องบินฝึกแบบที่ ๑๖ (CT-4A) หมายเลขกองทัพอากาศ ๒๐/๑๘ สังกัดฝูงบิน ๖๐๔ กองบิน ๖ ให้แก่ พลอากาศตรี นฤพล จักรกลม เจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศ เพื่อนำเข้าตั้งแสดงในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ภายหลังจากการทำการบินเที่ยวบินสุดท้าย เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖ ดอนเมือง

**กองทัพอากาศ จัดกิจกรรม “Air Force Run 2018” วิ่งมหากุศลเพื่อทำนุบำรุงพระมหาธาตุพนมเมทนีดล**



กองทัพอากาศ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (อุทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์) จัดกิจกรรม Air Force Run 2018 “Run to the Sky วิ่งเฉียดฟ้า” เพื่อนำรายได้จากการจัดการแข่งขัน สมทบทุนมูลนิธิพระมหาธาตุพนมเมทนีดล มูลนิธิเพื่อคนพิการ จังหวัด เชียง ใหม่ และ มูล นิธิ ผู้ พิ ท ก ช ์ กรมอุทยานแห่งชาติ

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาสนใจในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีเพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยกำหนดจัดการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับผู้ที่ประสงค์จะร่วมบริจาคเพื่อทำนุบำรุงพระมหาธาตุพนมเมทนีดล สามารถบริจาคได้ทางบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขากองบัญชาการกองทัพอากาศ ชื่อบัญชี “วิ่งการกุศล ทอ.” หมายเลขบัญชี ๐๕๗-๒-๘๐๐๒๘-๒ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้บริจาคเงินให้มูลนิธิพระมหาธาตุฯ ที่ต้องการหลักฐานการลดหย่อนภาษี ให้ดำเนินการ โทรติดต่อเจ้าหน้าที่และส่งหลักฐานการโอนเงิน โทร ๐ ๒๕๓๔ ๒๒๙๕ และ ๐ ๒๕๓๔ ๑๐๗๔ โทรสาร ๐ ๒๕๓๔ ๑๗๕๒



ขอเชิญ ชนอ.ทุกรุ่น เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟและงานเลี้ยงสังสรรค์ “กอล์ฟ ชนอ.เฮฮา ครั้งที่ ๒/๖๑” ในวันพุธที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒๒๐ ณ สนามกอล์ฟรัฐปะเตมีย์ และ สนามกอล์ฟกานตรัตน์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาอากาศเอก วรกฤต มุขศรี โทร.๐๘ ๑๙๔๙ ๐๓๐๗ และ ๐๖ ๓๒๑๗ ๑๖๑๗



## กองทัพอากาศจัดการฝึกบูรณาการรองรับการบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ ๒/๖๑



พลอากาศโท นรินทร์ พิเดช เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ พร้อมด้วย พลอากาศตรี ภูมิพิชญชากรณ์ จรรยาวิจักขณ์ รองเจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกโครงการพัฒนาทักษะทางการแพทย์ทหารอากาศแบบบูรณาการรองรับมาตรฐานการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๒ โดยมี พลอากาศตรี จักรกริช สี่หส์สุโร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ฝ่ายขนส่ง กองบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ

ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดการฝึกบูรณาการรองรับการบรรเทาสาธารณภัย ครั้งที่ ๒/๖๑ ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณแผนกขนส่ง กองบริการ กรมแพทย์ทหารอากาศ การฝึกครั้งนี้ เป็นการฝึกการปฏิบัติงานร่วมกันในโรงพยาบาลเคลื่อนที่ กองทัพอากาศ ของเจ้าหน้าที่สายแพทย์จากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ และได้รับการสนับสนุนจากหน่วยขึ้นตรงสังกัดกองทัพอากาศ โดยการฝึกจะเป็นการจำลองสถานการณ์เกิดภัยพิบัติ น้ำท่วมอย่างหนักเป็นบริเวณกว้าง เกิดพื้นที่ตัดขาด สาธารณูปโภคพื้นฐานได้รับความเสียหาย และมีประชาชนเจ็บป่วยและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก รัฐบาลได้ประกาศพื้นที่สาธารณภัยและภัยพิบัติระดับ ๔ และให้กองทัพอากาศ เคลื่อนย้ายโรงพยาบาลเคลื่อนที่ไปทางอากาศเพื่อช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นในพื้นที่ตัดขาดดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการฝึกการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องตลอด ๔๘ ชั่วโมง โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เจ้าหน้าที่สายแพทย์จากหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพอากาศมีความคุ้นเคยและความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานและการบริหารจัดการภายใน โรงพยาบาลเคลื่อนที่ที่กองทัพอากาศ สามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มขีดความสามารถของโรงพยาบาลเคลื่อนที่ที่กองทัพอากาศ รวมทั้งฝึกกระบวนการประสานงานระหว่าง หน่วยขึ้นตรงกรมแพทย์ทหารอากาศ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติ นอกจากนี้ยังเป็นการฝึกทบทวนทักษะการรักษาพยาบาลที่สำคัญใน โรงพยาบาลเคลื่อนที่ที่กองทัพอากาศ เช่น การกู้ชีพขั้นสูง การใช้เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ (AED) และการห้ามเลือด ผลจากการฝึกครั้งนี้ จะนำไปพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเคลื่อนที่ที่กองทัพอากาศ ของเจ้าหน้าที่แพทย์ทหารอากาศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า โรงพยาบาลเคลื่อนที่ที่กองทัพอากาศ มีความพร้อม และสามารถปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มขีดความสามารถ ตามนโยบายของท่านผู้บัญชาการทหารอากาศ **“ทหารอากาศออกไปช่วยประชาชน อย่าไปแต่ตัว ให้เอาหัวใจ และจิตวิญญาณไปด้วย เราไม่ได้ไปช่วยประชาชนเพื่อสร้างภาพ แต่ไปช่วยประชาชนด้วยหัวใจ”**

อนึ่ง โรงพยาบาลเคลื่อนที่ที่กองทัพอากาศ เป็นโรงพยาบาลสนามมาตรฐานระดับ ๑+ สามารถขนย้ายเข้าพื้นที่ทางอากาศสามารถออกปฏิบัติงานภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังได้รับคำสั่งเตรียมพร้อม ประกอบด้วยกำลังพลชุดละ ๒๖ คน (การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องต้องใช้กำลังพล ๒ ชุดผลัดเปลี่ยนกันทำงาน) และส่วนสนับสนุนอีก ๑๐ คน สามารถรับผู้ป่วย ๑๐ เตียง ขยายเพิ่มเติมเป็น ๒๐ เตียงได้ สามารถทำการกู้ชีพขั้นสูงได้ครั้งละ ๒ รายพร้อมกัน มีห้องผ่าตัด ขนาดเล็กสำหรับการผ่าตัดช่วยชีวิตฉุกเฉิน



### ผู้แทนกองทัพอากาศเดินทางไปเยือนกองทัพอากาศอินเดีย



นาวาอากาศเอก วรวิทย์ บุตรยี่ รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ นำคณะผู้แทนกองทัพอากาศเดินทางไปเยือนกองทัพอากาศอินเดีย ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกองทัพอากาศและกองทัพอากาศอินเดีย เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ประเทศอินเดีย

### กองทัพอากาศ ต้อนรับกองกำลังทางอากาศ กองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เข้าร่วมการฝึกผสม Falcon Strike 2018



นาวาอากาศเอก วัชรพล นวลเป็นโย ผู้อำนวยการกองฝึกร่วมและผสม สำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยความสะดวก Falcon Strike 2018 ให้การต้อนรับกองกำลังทางอากาศ กองทัพอากาศสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เข้าร่วมการฝึกผสม Falcon Strike 2018 เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

### ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒ สำรวจพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลพบุรี



นาวาอากาศเอก ประภาส เอี่ยมโมฬี ผู้บังคับการกองบิน ๒ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒ สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒ ดำเนินการสำรวจพื้นที่ ที่ประสบอุทกภัยจากเหตุการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยนำ เฮลิคอปเตอร์แบบที่ ๑๑ (EC-725) ขึ้นบินสำรวจพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงอ่างเก็บน้ำซับเหล็ก อ่างเก็บน้ำห้วยกระแต และอ่างเก็บน้ำบริเวณโดยรอบจังหวัดลพบุรี เพื่อประเมินสถานการณ์ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที พร้อมทั้งได้บรรจุกระสอบทรายเตรียมความพร้อมไว้ป้องกันสถานการณ์อุทกภัย เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ ทั้งนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒ ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์และพร้อมให้การช่วยเหลือต่อไป